

Ngày 12 tháng 2 năm 2024

Sân Vận Động Avondale Đã Được Đổi Tên để Vinh Danh Huyền Thoại Huấn Luyện Napoleon B. Cobb

Quận DeKalb đã lưu giữ một biểu tượng huấn luyện bất tử bằng cách đổi tên *Sân Vận Động Napoleon B. Cobb tại Avondale*, kỷ niệm cuộc đời và sự nghiệp đặc biệt của Huấn Luyện Viên Cobb. Buổi lễ vào ngày 8 tháng 2 là để tưởng nhớ Cobb, người đã qua đời vào ngày 31 tháng 1 ở tuổi 80, đánh dấu sự tưởng nhớ vĩnh viễn về tác động to lớn của ông đối với thể thao bậc trung học phổ thông ở Quận DeKalb. Theo mọi tiêu chí, Huấn Luyện Viên Cobb đồng nghĩa với sự cống hiến, sự xuất sắc và sự cố vấn trong bóng đá cũng như điền kinh, bắt đầu từ nhiệm kỳ của ông tại Trường Gordon High School vào những năm 1970.

Jabari Cobb, con trai của huấn luyện viên nổi tiếng, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của gia đình anh đối với hành động hào phóng này, đồng thời hồi tưởng lại những cuộc thi gay cấn và những chiến thắng lịch sử diễn ra dưới sự hướng dẫn của cha anh tại sân vận động.

“Sân Vận Động Avondale rất đặc biệt đối với huấn luyện viên Cobb. Đã có rất nhiều [cuộc thi thể thao] ở đây giữa Gordon với Avondale Blue Devils và Druid Hills Red Devils,” Jabari Cobb cho biết. “Họ thường chiếu nó ở đây vào tối thứ Sáu và ông sẽ kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện tuyệt vời về những trận đấu tuyệt vời này.”

Ông hoàn thành bằng Cử Nhân Khoa Học về Giáo Dục Thể Chất tại Đại Học Tiểu Bang Tennessee vào năm 1964, sau đó ông bắt đầu làm giáo viên và huấn luyện viên tại Trường DuSable High School ở Chicago. Sau ba năm, ông đã chuyển đến Berkeley, California, nơi ông tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và huấn luyện, tập trung vào bóng đá và điền kinh tại Trường Berkeley High.

Việc huấn luyện viên Cobb trở lại Georgia là do sức khỏe của mẹ ông ngày càng giảm sút. Một người cố vấn đã khuyến khích ông xem xét Hệ Thống Các Trường Học Quận DeKalb thay vì Các Trường Công Lập Atlanta (APS).

“Ông ấy nói: 'Khi bạn quay lại Georgia, thay vì đến APS quê hương của bạn, có một nơi tên là DeKalb. Một số điều lớn lao đang diễn ra và bạn cần phải đến DeKalb này,'” Jabari nói. “Ngay cả khi có cơ hội làm huấn luyện viên quốc gia cho hai quốc gia khác nhau, ông vẫn nói: 'Nhưng bạn biết đấy, có điều gì đó về DeKalb.' Ông có tình yêu với những chàng trai trẻ của Quận DeKalb.”

Huấn Luyện Viên Cobb và vợ mua một căn nhà gần Trường Gordon High School - nay là Trường McNair Middle School - và ông bắt đầu giảng dạy và huấn luyện tại Gordon vào năm 1972, huấn luyện cùng với một huấn luyện viên huyền thoại khác của Quận DeKalb, William “Buck” Godfrey. Jabari cho biết cha anh thường nói với anh rằng ông cảm thấy có điều gì đó lớn lao đang diễn ra ở DeKalb và ông không muốn bỏ lỡ điều đó.

Thật khó để phủ nhận kết quả đạt được.

Sau khi giành được ba danh hiệu điền kinh cấp tiểu bang, Cobb rời Gordon vào năm 1978 để làm huấn luyện viên tại Morehouse College. Ông đã huấn luyện ở đó 11 năm trước khi trở lại DeKalb vào năm 1989 để giảng dạy và huấn luyện tại Trường Southwest DeKalb High School, tái hợp với Godfrey.

Trong thời gian đảm trách ban đầu tại Trường Southwest DeKalb High, ông đã giành được bảy danh hiệu điền kinh và cử tạ cấp tiểu bang dành cho nam sinh và giúp đưa Terrance Trammell và Angelo Taylor đến Thế Vận Hội Olympic 2000. Năm 2004, ông có cơ hội dẫn dắt Trammell và Taylor tại Thế Vận Hội Olympic ở Athens, Hy Lạp. Năm 2007, ông rời Trường South DeKalb High để quay lại Morehouse College trước khi trở lại vào năm 2011. Trong thời gian này, ông đã dẫn dắt Panthers có thêm hai danh hiệu cấp tiểu bang nữa trước khi chính thức treo còi sau mùa giải 2016.

“Những nỗ lực không mệt mỏi của ông, cả trong và ngoài đường đua, đã tác động đến cuộc sống của những người mà ông đã huấn luyện. Huấn Luyện Viên Cobb là ngọn hải đăng soi đường dẫn dắt chúng tôi vượt qua những thời điểm đen tối nhất,” Taylor nói. “Dưới sự hướng dẫn của thầy, chúng tôi đã học được rằng thành công không chỉ được đo bằng chiến thắng mà còn bằng nghị lực và sự chính trực mà chúng tôi thể hiện trong và ngoài đường đua.

Tôi muốn cảm ơn Huấn Luyện Viên Cobb vì đã tin tưởng vào chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi còn đang nghi ngờ chính mình. Cầu mong sân vận động này mãi mãi đứng vững như một minh chứng cho di sản xuất sắc của thầy.”

Đại Biểu của Tiểu Bang Georgia Omari Crawford là một trong những người được Huấn Luyện Viên Cobb bảo trợ, người đã ghi nhận công lao của ông vì đã giúp họ đạt được nguyện vọng ở trường cao đẳng/đại học và cá nhân. Ông rất vui mừng khi một sân vận động ở quận mà ông đại diện sẽ mang tên huấn luyện viên của ông.

“Huấn Luyện Viên Cobb đã giúp hàng nghìn học sinh-vận động viên trẻ Da Đen vào cao đẳng/đại học. Tôi thường xuyên nói chuyện với ông để bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở thành một phần trong di sản của ông”, Crawford nói. “Mặc dù người đàn ông này là một người phi thường nhưng là người mà ai cũng biết đến, tôi hài lòng nhất về dịch vụ mà ông cung cấp. Tôi biết ơn di sản của ông trong việc phát triển những thanh niên trẻ như tôi.”

Trong suốt nhiệm kỳ của mình, Huấn Luyện Viên Cobb không chỉ là một huấn luyện viên mà còn là người cố vấn, người bạn và người cha của nhiều người. Triết lý huấn luyện của ông mở rộng vượt ra ngoài điền kinh và sân bóng, tập trung vào việc xây dựng tính cách, tính chính trực và sự phát triển toàn diện cho các vận động viên của ông.

Như đã nói, huấn luyện viên nổi tiếng đã kết thúc sự nghiệp huấn luyện của mình với 11 danh hiệu cấp tiểu bang, một chức vô địch quốc gia và 16 danh hiệu cấp quận. Giải vô địch điền kinh cấp Học Khu được đặt theo tên của Huấn Luyện Viên Cobb.

Huấn luyện viên nổi tiếng đã nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu trước khi nghỉ hưu. Ông đã 10 lần được bầu chọn là Huấn Luyện Viên Điền Kinh và Sân Cỏ của Trường Georgia High School, được Hiệp Hội Điền Kinh và Sân Cỏ Quốc Gia vinh danh là Huấn Luyện Viên Điền Kinh và Sân Cỏ của Năm Khu Vực Đông Nam của Năm, được Câu Lạc Bộ Điền Kinh Atlanta chọn là Huấn Luyện Viên của Năm ba lần, được Ủy Ban Olympic Hoa Kỳ công nhận với tư cách là huấn luyện viên cá nhân cho một vận động viên Olympic, được biểu trưng tại Đại Sảnh Danh Vọng của Trường Southwest DeKalb High School và được đưa vào Đại Sảnh Danh Vọng dành cho Huấn Luyện Viên Thể Thao Georgia vào năm 2015.

Thành viên hội đồng quản trị Vickie B. Turner đã vận động để Huấn Luyện Viên Cobb nhận được vinh dự này trong nhiều năm như một sự tri ân đối với hiện thân đầy ấn tượng, suốt đời về tính cách và tầm ảnh hưởng của ông.

“Khi tôi gặp ông trong giai đoạn này của cuộc đời, ông trầm tính hơn một chút và rất nhẹ nhàng. Nhưng tất cả những gì tôi biết về ông – mọi người đều nói ông là một người phi thường”, cô nói. “Tôi cầu nguyện rằng tinh thần của ông sẽ sống trong nhiều người trong số quý vị có mặt ở đây bởi vì sẽ thật sáo rỗng nếu chỉ có [sân vận động] này đại diện. Một cái gì đó phải trở nên sống động, vô hình và có thể chạm đến được, và đó chính là quý vị và đó là những gì con trẻ chúng ta cần.”

Tổng Giám Đốc DCSD, Tiến Sĩ Devon Q. Horton chưa bao giờ có cơ hội gặp Huấn Luyện Viên Cobb. Tuy nhiên, ông bày tỏ sự ngưỡng mộ khi tìm hiểu về huấn luyện viên và tác động tích cực của huấn luyện viên đối với các vận động viên là học sinh của DCSD.

Tiến Sĩ Horton cho biết: “Một số học trò cũ của huấn luyện viên mô tả ông là người có tác động tích cực đến cuộc sống của họ”. “Một số khác thì nói về phong cách huấn luyện độc đáo của ông và số khác lại đề cập đến chủ đích của ông trong việc xây dựng tính cách và tính chính trực. Huấn Luyện Viên Napoleon Cobb quả là một con người tuyệt vời.”

XXX